|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN** | | 2016 |
| **Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên**  Số: 327 /BCTN-VTNN | Số 64A, Đường Việt Bắc, tổ 15 – Phường Ðồng Quang - Thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên  *Thái Nguyên, ngày 17 tháng 04 năm 2017* | |

**MỤC LỤC**

[DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ 2](#_Toc477279538)

[DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 2](#_Toc477279539)

[NỘI DUNG 2](#_Toc477279540)

[I. Thông tin chung 2](#_Toc477279541)

[1. Thông tin khái quát 2](#_Toc477279542)

[2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 2](#_Toc477279543)

[3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 2](#_Toc477279544)

[4. Định hướng phát triển 2](#_Toc477279545)

[5. Các rủi ro 2](#_Toc477279546)

[II. Tình hình hoạt động trong năm: 2](#_Toc477279547)

[1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2](#_Toc477279548)

[2. Tổ chức và nhân sự: 2](#_Toc477279550)

[3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 2](#_Toc477279551)

[4. Tình hình tài chính 2](#_Toc477279552)

[5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 2](#_Toc477279555)

[6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 2](#_Toc477279556)

[III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 2](#_Toc477279557)

[1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2](#_Toc477279558)

[2. Tình hình tài chính 2](#_Toc477279559)

[3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 2](#_Toc477279561)

[4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 2](#_Toc477279562)

[5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán 2](#_Toc477279563)

[6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty 2](#_Toc477279564)

[IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 2](#_Toc477279565)

[1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội 2](#_Toc477279566)

[2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 2](#_Toc477279567)

[3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 2](#_Toc477279569)

[V. Quản trị công ty 2](#_Toc477279570)

[1. Hội đồng quản trị 2](#_Toc477279571)

[2. Ban Kiểm soát 2](#_Toc477279572)

[3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BTGĐ, BKS 2](#_Toc477279573)

[VI. Báo cáo tài chính 2](#_Toc477279574)

[1. Ý kiến kiểm toán 2](#_Toc477279575)

[2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 2](#_Toc477279576)

# 

# DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

[Sơ đồ 1: Mô hình quản trị Công ty 0](file:///S:\_\00.%20HOC%20VIEC_CF\04.%20Ms%20Hà\Báo%20cáo%20thường%20niên\BCTN%20CTCP%20Môi%20trường%20Nam%20Định.docx#_Toc476830299)

[Bảng số 1: Ngành nghề kinh doanh của Công ty 2](#_Toc477279368)

[Bảng số 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2015 - 2016 2](#_Toc477279369)

[Bảng số 3: Cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2015 - 2016 2](#_Toc477279370)

[Bảng số 4: Cơ cấu chi phí của Công ty nă m2015 - 2016 2](#_Toc477279371)

[Bảng số 5: Danh sách thành viên Ban Điều hành 2](#_Toc477279372)

[Bảng số 6: Cơ cấu lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 2](#_Toc477279373)

[Bảng số 7: Tình hình tài chính của Công ty năm 2015 - 2016 2](#_Toc477279374)

[Bảng số 8: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 2](#_Toc477279375)

[Bảng số 9: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2016 2](#_Toc477279376)

[Bảng số 10: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tại thời điểm 31/12/2016 2](#_Toc477279377)

[Bảng số 11: Mức lương trung bình đối với người lao động 2](#_Toc477279378)

[Bảng số 12: Tình hình tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2016 2](#_Toc477279379)

[Bảng số 13: Tình hình nợ phải trả của Công ty năm 2015 - 2016 2](#_Toc477279380)

[Bảng số 14: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 2](#_Toc477279381)

[Bảng số 15: Danh sách thành viên Ban Kiểm soát 2](#_Toc477279382)

[Bảng số 16: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát 2](#_Toc477279383)

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

QĐ Quyết định

UBND Ủy ban nhân dân

DTT Doanh thu thuần

BCTC Báo cáo tài chính

HĐQT Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông

CBCNV Cán bộ công nhân viên

CMND Chứng minh nhân dân

SXKD Sản xuất kinh doanh

TGĐ Tổng giám đốc

VTNN Vật tư nông nghiệp

# NỘI DUNG

# I. Thông tin chung

## 1. Thông tin khái quát

|  |  |
| --- | --- |
| * Tên giao dịch | : Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên |
| * Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số | : 4600349833 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 19/01/2004, sửa đổi lần thứ 9 ngày 22/11/2016 |
| * Vốn điều lệ | : 15.000.000.000 đồng |
| * Vốn đầu tư của chủ sở hữu | : 15.000.000.000 đồng |
| * Địa chỉ | : Số 64A, đường Việt Bắc, tổ 15 - Phường Đồng Quang - Thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên |
| * Số điện thoại | : 02803856332 – 0280 3856 331 |
| * Số fax | : 02803750345 |
| * Website | : ................ |

***Quá trình hình thành và phát triển:***

Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên có bề dày lịch sử gần 60 năm thực hiện công tác cung ứng vật tư phục vụ cho sự phát triển và sản xuất nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

Thành lập năm 1959, với tên gọi là Công ty Tư liệu sản xuất, trên cơ sở tách bộ phận tiếp nhận và bộ phận cung ứng phân bón, vôi, nông cụ,... của hợp tác xã mua bán trực thuộc Ty thương nghiệp Thái Nguyên.

Giai đoạn từ 1959 đến 1976, Công ty hoạt động với mô hình công ty toàn tỉnh. Năm 1961, chuyển về trực thuộc Ủy ban Nông nghiệp tỉnh Bắc Thái, đổi tên thành Công ty Vật tư Nông nghiệp.

Năm 1965, thành lập Công ty Vật tư Nông nghiệp Bắc Thái trên cơ sở sáp nhập hai Công ty Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên và Bắc Kạn.

Giai đoạn 1977 đến 1990, Phân cấp quản lý cho huyện hình thành Công ty Vật tư Nông nghiệp cấp II (tỉnh) và Công ty Vật tư Nông nghiệp cấp III (huyện, thành, thị), đồng thời tách một số bộ phận, chuyển giao một số nhiệm vụ thành lập các đơn vị thuộc ngành nông nghiệp: Công ty giống cây trồng, Công ty chăn nuôi, Công ty thủy sản, Trạm bảo vệ thực vật.

Giai đoạn 1991 đến 1995, sát nhập Công ty Vật tư Nông nghiệp cấp III và thành lập lại các trạm vật tư nông nghiệp huyện, thành phố, thị xã trực thuộc Công ty. Công ty Vật tư Nông nghiệp tỉnh hoạt động theo quy mô quản lý toàn tỉnh.

Giai đoạn 1996 đến 2003: Từ ngày 01/07/1996 sát nhập 6 đơn vị: Công ty Vật tư Nông nghiệp, Công ty giống cây trồng, Công ty chăn nuôi, Công ty thủy sản, Trạm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; Chi nhánh Thủy sản Núi Cốc và thành lập Công ty Vật tư Nông nghiệp Thủy lợi Bắc Thái (nay là Thái Nguyên).

Từ 01/01/1997, bàn giao trạm Vật tư Nông nghiệp Na Rì, Chợ Đồn, Bạch Thông cho tỉnh Bắc Kạn.

Từ 01/01/1999, tiếp nhận các trại sản xuất lúa An Khánh, Tân Kim, trại cá giống Cù Vân thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

Theo chủ trương chuyển đổi công ty nhà nước sang công ty cổ phần của Đảng và Nhà nước ta, Công ty Vật tư Nông nghiệp Thủy lợi Thái Nguyên đã thực hiện cổ phần hóa Công ty Nhà nước. Quyết định số 3511/QĐ-UB ngày 01/01/2004 của UBND tỉnh Thái Nguyên đã chính thức chuyển Công ty Vật tư Nông lâm nghiệp Thủy lợi Thái Nguyên thành Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên, với vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thành lập là 7 tỷ đồng. Công ty có 190 cổ đông sáng lập, trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối 51%.

## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

* Ngành nghề kinh doanh:

Bảng số 1: Ngành nghề kinh doanh của Công ty

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ngành** | **Mã ngành** |
| **1** | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | C1020 |
| **2** | Xây dựng nhà các loại | F41000 |
| **3** | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | F4210 |
| **4** | Sản xuất phân bón và hợp chất Nitơ | C20120 |
| **5** | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản | C10800 |
| **6** | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | N82990 |
| **7** | Nuôi trồng thủy sản nội địa | A0322 |
| **8** | Trồng rừng và chăm sóc rừng | A0210 |
| **9** | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | A01300 |
| **10** | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | L68100 |
| **11** | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | H5229 |
| **12** | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | H5210 |
| **13** | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | H4933 |
| **14** | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | G4669 |
| **15** | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | G4663 |
| **16** | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | G4661 |
| **17** | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | G4659 |
| **18** | Bán buôn đồ uống | G4633 |
| **19** | Bán buôn thực phẩm | G4632 |
| **20** | Bán buôn gạo | G46310 |
| **21** | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống | G4620 |
| **22** | Đại lý, môi giới, đấu giá | G4610 |
| **23** | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | G4530 |
| **24** | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác | G45200 |
| **25** | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | G4511 |
| **26** | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | F42900 |

*(Nguồn: Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên)*

* Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh vật tư nông nghiệp (chủ yếu là phân bón các loại và thuốc bảo vệ thực vật các loại)
* Địa bàn kinh doanh: Tỉnh Thái Nguyên.

## 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

* Mô hình quản trị:

Sơ đồ 1: Mô hình quản trị Công ty

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**P. Tổ chức hành chính**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

**BAN KIỂM SOÁT**

**P. Kế hoạch thị trường**

**P. Kế toán tài vụ**

**P. Kiểm tra nội bộ**

**Các Công ty thành viên**

**09 Chi nhánh trực thuộc VTNN Huyện, thành phố, thị xã**

**Các cửa hàng, hệ thống đại lý, hệ thống tiêu dùng**

*(Nguồn: Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên)*

***3.1 Đại Hội đồng Cổ đông:***

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu hoặc người được cổ đông ủy quyền. Đại hội đồng cổ đông có quyền hạn và nhiệm vụ:

- Thông qua kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty; thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị và của kiểm toán viên;

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

- Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;

- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;

- Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ, thông qua định hướng phát triển của Công ty, quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính hành năm;

- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

***3.2 Hội đồng quản trị:***

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty cổ phần, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (theo quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).

- Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của công ty;

- Xác định mục tiêu hoạt động trên cơ sở mục tiêu chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý theo đề nghị của Tổng Giám đốc và quyết định mức lương theo chức năng;

- Đề xuất các loại cổ phiếu phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;

- Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

- Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả cổ tức

- Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ hoạt động của công ty quy định.

***3.3 Ban Kiểm soát:***

Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty:

- Kiểm tra giám sát toàn bộ mọi hoạt động trong nội bộ công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị lên Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên;

- Kiến nghị Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Hằng năm, trình ĐHĐCĐ các báo cáo thẩm tra tài chính, những sự kiện tài chính bất thường, những sự kiện có thể tác động xấu đến quyền và lợi ích của công ty, nêu ra những nhận xét về ưu và khuyết điểm trong quản lý của HĐQT và Tổng Giám đốc;

- Yêu cầu triệu tập họp HĐQT hoặc ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật;

- Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ hoạt động của Công ty.

***3.4 Ban Tổng Giám đốc điều hành:***

Ban Tổng Giám đốc gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

Ban Tổng Giám đốc điều hành là cơ quan điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Tổng Giám đốc Công ty là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, và pháp luật về toàn bộ việc tổ chức kinh doanh, thực hiện các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của Công ty. Các quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc theo quy định của Điều lệ của Công ty.

Giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc sẽ căn cứ vào khả năng và nhu cầu quản lý để thực hiện việc ủy quyền một số quyền hạn nhất định cho các Phó Tổng Giám đốc.

Kế toán trưởng: Giúp việc cho Tổng Giám đốc trong công tác tài chính, kế toán của Công ty. Tổ chức phân tích các hoạt động kinh tế trong công ty một cách thường xuyên, đánh giá kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh của công ty, nghiên cứu cải tiến tổ chức kinh doanh nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn kinh doanh, đồng vốn của công ty.

Ban Tổng Giám đốc là bộ phận điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Tổng Giám đốc có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- Quản lý và điều hành các hoạt động, công việc hàng ngày của Công ty thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;

- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế, dân sự và các loại hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty;

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý của Công ty mà không thuộc đối tượng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

- Tuyển dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng người lao động theo quy định của Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyết định mức lương, phụ cấp (nếu có) cho người lao động trong Công ty;

- Đại diện Công ty trước Pháp luật, đại diện Công ty trong các tranh chấp có liên quan đến Công ty;

- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

***3.5 Các phòng chức năng:***

* *Phòng Tổ chức – Hành Chính*

a. Chức năng

* Tham mưu cho TGĐ về công tác tác tổ chức bộ máy và cán bộ, quản lý lao động, quản lý về công tác hành chính Nhà nước trong lĩnh vực của doanh nghiệp. Trực tiếp triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc có liên quan đến công tác tổ chức, lao động, tiền lương, công tác quản lý hành chính theo luật hoặc đã được TGĐ phê duyệt.
* Kiểm tra, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi nội dung, thể thức văn bản trước khi ban hành

b. Nhiệm vụ

* Đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiếp nhận và điều động cán bộ thuộc quyền hạn quản lý của Công ty. Quản lý và giải quyết những vấn đề liên quan đến người lao động theo quy định của Pháp luật.
* Đề xuất việc thành lập hoặc giải thể các đơn vị cơ sở, các bộ phận công tác của các phòng, ban thuộc quyền quản lý của Công ty.
* Đề xuất việc tiếp nhận và điều động lao động theo yêu cầu công tác.
* Dự thảo các qui chế trong công tác quản lý về tổ chức và lao động.
* Làm thủ tục cho các đối tượng là cán bộ, công nhân viên chức về nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc theo chính sách qui định hiện hành.
* Giải quyết các thủ tục cho cán bộ, công nhân viên chức đi đào tạo, tuyển sinh vào các trường trong nước và ngoài nước.
* Lập thủ tục đề nghị sơ tuyển, xét tuyển lao động, xét duyệt thi nâng bậc, chuyển ngạch lương cho cán bộ, công nhân viên chức toàn Công ty.
* Lập, quản lý và bổ sung sổ bảo hiểm, sổ lao động cho người lao động.
* Lập, tổng hợp và quản lý hồ sơ, giấy tờ đất đai của đơn vị theo quy định.
* Giúp hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Công ty trong công tác xét khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công nhân viên chức theo chính sách của Đảng và Nhà nước.
* Quản lý và đề nghị bổ sung các tài sản và công cụ dụng cụ trang bị cho làm việc của các phòng ban và nơi công cộng thuộc văn phòng Công ty,
* Tiếp nhận các công văn, giấy tờ, sao lục các văn bản chuyển giao công văn đi, đến theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.
* Cấp giấy giới thiệu, giấy công tác, giấy nghỉ phép cho cán bộ, công nhân viên chức theo phân cấp của TGĐ Công ty.
* Thường trực cơ quan, đón và hướng dẫn khách đến làm việc với lãnh đạo Công ty và các phòng chức năng.
* Lập dự toán và phục vụ các hội nghị, tiếp khách theo yêu cầu của cơ quan.
* Lập dự toán về sửa chữa nhỏ các công trình kiến thiết cơ bản tại văn phòng Công ty và trực tiếp thực hiện, giám sát, nghiệm thu công trình cùng với các phòng ban liên quan.
* Quản lý và điều động xe ô tô con, đưa đón cán bộ đi công tác theo yêu cầu, chỉ thị của lãnh đạo Công ty. Quản lý chi phí điện thoại, điện thắp sáng và nước sinh hoạt.
* Bảo vệ tài sản của cơ quan cả ngày và đêm (bao gồm cả ngày thường, ngày lễ, ngày tết và ngày chủ nhật), bảo vệ trật tự an ninh khu vực cơ quan có sự phối hợp với chính quyền địa phương sở tại.
* Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường khu làm việc văn phòng Công ty.
* Theo dõi công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội và công tác phòng chống cháy nổ, công tác an ninh quốc phòng và công tác dân quân tự vệ toàn Công ty.
* Tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty về công tác quản lý đầu tư xây dựng và thương mại;
* Tiếp nhận và tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập dự toán, tổ chức xúc tiến, tìm kiếm cơ hội đầu tư xây dựng và thương mại;
* Giám sát, quản lý và khai thác công tác, Quản lý, lưu trữ hồ sơ đầu tư xây dựng và thương mại;
* Xây dựng các qui chế, qui định về đầu tư xây dựng và thương mại;
* Lập các kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, Điều lệ, Nội qui, Qui chế của Công ty
* Soạn thảo và tư vấn cho Tổng giám đốc trong việc ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc Công ty. Kiểm tra tính pháp lý trong việc ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của các đơn vị trực thuộc trong Công ty.
* *Phòng Kế hoạch – Thị trường:*

a. Chức năng:

* Phòng kế hoạch thị trường là đơn vị tham mưu cho Ban TGĐ công ty về kế hoạch và nghiệp vụ trong công tác sản xuất và kinh doanh. Tổ chức thực hiện và triển khai các kế hoạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các phương án kinh tế đã được TGĐ phê duyệt.

b. Nhiệm vụ:

* Phối hợp với các phòng chức năng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn; các phương án tổ chức thực hiện, các định mức kinh tế kỹ thuật, kế hoạch giá thành trình TGĐ phê duyệt.
* Giúp lãnh đạo Công ty ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế; thẩm định phê duyệt các phương án đầu tư, sửa chữa, mua sắm, sử dụng trang thiết bị phục vụ sản xuất.
* Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Công ty sản xuất và kinh doanh theo quy định của Pháp luật và quy chế của Công ty.
* Tổ chức tiếp nhận, vận chuyển, cung ứng hàng hóa vật tư nông nghiệp theo kế hoạch kinh doanh hàng năm của toàn doanh nghiệp.
* Theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch kinh doanh, kết quả và tình hình hoạt động của các Chi nhánh trực thuộc để tổng hợp, báo cáo theo qui định.
* Tiếp nhận, bảo quản hàng hoá và tài sản tại các Tổng kho của Công ty.
* Trực tiếp quản lý và điều hành đội xe vận tải văn phòng Công ty.
* Thường trực công tác dự trữ và phòng chống lụt bão của Công ty.
* Tham mưu cho TGĐ về công tác tác lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, mua sắm trang thiết bị, vật tư, phụ tùng phục vụ cho công tác sửa chữa xe vận tải và một số công tác khác.
* Mua bán phụ tùng, nhiên liệu và các vật liệu phục vụ cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng xe và công tác sửa chữa khác.
* Giám sát việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật đội xe vận tải, xe con thuộc văn phòng theo qui chế.
* Sửa chữa, bảo dưỡng đội xe vận tải, xe con văn phòng công ty, xe các đơn vị trực thuộc và xe của các tổ chức cá nhân khác có nhu cầu.
* Lập các báo cáo nhập, xuất, tồn mua bán phụ tùng, nhiên liệu và các vật liệu phục vụ cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng xe.
* Lập báo cáo thanh quyết toán các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, mua bán phụ tùng cho xe các đơn vị trực thuộc và các tổ chức cá nhân có sửa chữa tại xưởng.
* Phối hợp với các phòng ban chức năng trong Công ty thực hiện công tác quản lý đội xe vận tải văn phòng công ty.
* Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe của Công ty.
* *Phòng Kế toán – Tài vụ:*

a. Chức năng:

Tham mưu cho TGĐ về công tác quản lý và điều hành hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Tổ chức triển khai và thực hiện các chính sách chế độ trong công tác kế toán, thống kê, các phương án về kế hoạch tài chính đã được TGĐ phê duyệt.

b. Nhiệm vụ:

* Xây dựng các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty kịp thời và hiệu quả.
* Quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ đội ngũ làm công tác kế toán của toàn Công ty một cách chặt chẽ trên nguyên tắc thống nhất kế toán.
* Lưu trữ và quản lý các loại hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định.
* Giám sát toàn bộ các mặt hàng mua vào, bán ra, các chi phí bằng tiền. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi, tiền vay, tiền thu chi bán hàng đúng theo quy định.
* Thu nộp, thanh toán chế độ và theo dõi công tác bảo hiểm của người lao động.
* Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước và người lao động trong toàn Công ty theo quy định.
* Phục vụ số liệu và các nội dung cần thiết cho công tác thanh tra, kiểm tra của các ngành chức năng đối với đơn vị.
* Phối hợp với các phòng chức năng trong các hoạt động SXKD và thanh quyết toán của doanh nghiệp.
* Chủ trì thực hiện kiểm kê hàng hóa, tài sản theo quy định.
* Giao dịch và giữ mối quan hệ tốt với các cơ quan ban ngành liên quan.
* Kết thúc quí, năm, Kế toán trưởng có trách nhiệm xem xét kiểm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị trực thuộc, tổng hợp vào báo cáo chung của Công ty, phân tích đánh giá trình HĐQT.
* *Phòng Kiểm tra nội bộ:*

a. Chức năng:

* Tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác kiểm tra nội bộ và công tác pháp chế trong doanh nghiệp. Trực tiếp thực hiện kiểm tra việc thực hiện các qui định của Pháp luật, Điều lệ, nội qui và qui chế của Công ty.
* Phát hiện, cảnh báo, ngăn ngừa kịp thời các hành vi vi phạm, đề xuất sử lý các sai phạm trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, nâng cao hiệu quả điều hành Công ty.

b. Nhiệm vụ:

* Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ hàng năm trên phạm vi toàn công ty.
* Lập các kế hoạch tổ chức triển khai công tác kiểm tra việc chấp hành Pháp luật, Điều lệ, Nội qui, Qui chế của Công ty tại các đơn vị trong Công ty trình Tổng Giám đốc phê duyệt
* Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra theo kế hoạch việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, nội qui, qui chế, qui định quản lý nội bộ Công ty CP vật tư nghiệp Thái Nguyên.
* Tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty.
* Tổng hợp, phân tích, đánh giá, kết luận cụ thể trong việc thực hiện của đơn vị được kiểm tra, đưa ra kiến nghị sử lý sai phạm trình Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc Công ty sử lý theo qui định.
* Đưa ra các kiến nghị bổ sung, sửa đổi các qui chế, qui định đang áp dụng, cho phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành doanh nghiệp.
* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công.

**3.6 Các đơn vị trực thuộc**

09 Chi nhánh Vật tư nông nghiệp huyện, thành phố, thị xã là:

* Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Sông Công
* Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Phú Bình
* Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Phổ Yên
* Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Thành Phố Thái Nguyên
* Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Đồng Hỷ
* Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Võ Nhai
* Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Phú Lương
* Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Đại Từ
* Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Định Hóa

**3.7** **Các công ty con, công ty liên kết**

***a. Các công ty con:***

Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên đã đầu tư 1.530.000.000 đồng vào 3 công ty con:

* *Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Thái Nguyên*
* Địa chỉ: 618, Dương Tự Minh, Phường Quán Triều, tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên
* Điện thoại: 0280 3644 720
* Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vật tư nông nghiệp: các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,…
* Vốn điều lệ của công ty: 1.000.000.000 đồng
* Vốn góp của CTCP Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên: 510 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ.
* *Công ty cổ phần Vật tư Chăn nuôi thú y Thái Nguyên*
* Địa chỉ: Số 683, đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
* Điện thoại: 0280 3855 726
* Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản,…
* Vốn điều lệ của công ty: 1.000.000.000 đồng
* Vốn góp của CTCP Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên: 510 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ.
* *Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Nguyên*
* Địa chỉ: 423 Phan Đình Phùng, Tổ 25, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
* Điện thoại: (0280) 3855826
* Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp giống cây trồng, vật nuôi các loại,…
* Vốn điều lệ của công ty: 1.000.000.000 đồng
* Vốn góp của CTCP Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên: 510 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ.

***b. Các công ty liên kết:*** Không có.

## 4. Định hướng phát triển

* ***Các mục tiêu chủ yếu của công ty***

Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên giỏi về chuyên môn, năng động, sáng tạo, nhạy bén thích ứng, có năng lực quản lý để đưa Công ty phát triển ngày một vững mạnh.

Mở rộng lĩnh vực kinh doanh của Công ty ở những ngành, lĩnh vực mà Công ty có ưu thế và thị trường còn có nhu cầu lớn.

Xây dựng và quảng bá thương hiệu để hội nhập kinh tế toàn cầu.

Duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trên cơ sở mở rộng quy mô kinh doanh để đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đảm bảo quyền lợi của tất cả nhà đầu tư.

* ***Chiến lược phát triển trung và dài hạn:***

Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên định hướng duy trì và phát triển mảng hoạt động kinh doanh truyền thống:

* Duy trì kinh doanh sản phẩm vật tư nông nghiệp với các thị trường truyền thống mà Công ty hiện đang có lợi thế;
* Mở rộng thêm thị trường các khu vực lân cận, tạo tiền đề cho phát triển các năm tiếp theo;
* Kinh doanh, cung cấp thêm dịch vụ.

Trong thời gian tới, Công ty thực hiện chiến lược kinh doanh tổng hòa các mối quan hệ giữa yếu tố con người và năng lực tài chính:

* Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, hoạch định chính sách: Việc nâng cao năng lực của các cán bộ chuyên môn cần được đưa lên hàng đầu. Trong thời gian tới, cần chủ động nâng cao trình độ quản lý, bồi dưỡng và hướng dẫn những kiến thức tối thiểu về kinh tế, về kế hoạch cho tất cả các cán bộ quản lý, công nhân và người lao động trong công ty.
* Nâng cao năng lực tài chính: Tăng cường tích lũy nội bộ, gia tăng lợi nhuận. Sử dụng nguồn vốn hợp lý, tích cực thu hối các khoản nợ vay, phải thu nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Công ty: Có chính sách đãi ngộ xứng đáng để xây dựng Công ty với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, ứng xử có văn hóa, phục vụ khách hàng tốt nhất để doanh nghiệp phát triển, bền vững.

* ***Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng)***

Đầu tư nâng cấp đổi mới công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ; đồng thời tiết kiệm điện năng, nguyên vật liệu và giảm tác động ô nhiễm môi trường. Hướng đến phát triển bền vững, gắn với trách nhiệm xã hội và quan tâm đến lợi ích cộng đồng.

## 5. Các rủi ro

* ***Rủi ro kinh tế:***

Kể từ khi tiến hành đổi mới, mở cửa để hội nhập với thế giới với việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tham gia một loạt các Hiệp định song phương, đa phương thì những biến động của nền kinh tế toàn cầu sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam.

Trong năm 2016, đà tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu đã chậm hơn so với mức kỳ vọng do sự giảm sút của các nền kinh tế công nghiệp hóa lẫn các nước đang phát triển sống nhờ vào xuất khẩu nguyên nhiên vật liệu. Việt Nam cũng không nằm ngoài ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt là từ việc đồng USD tăng giá trong gần nửa cuối năm 2016. Bên cạnh đó, vào tháng 4 năm 2016, Việt Nam bị khủng hoảng môi sinh tại các tỉnh miền Trung và vùng Châu thổ Cửu Long bị hạn hán nghiêm trọng. Chính nạn ô nhiễm này cùng với thông tin TPP sẽ không được thông qua đã khiến giới đầu tư nước ngoài ngần ngại khi đầu tư vào thị trường Việt Nam và dẫn đến dòng vốn bị rút ròng.

* ***Rủi ro về lạm phát:***

Lạm phát là một trong những yếu tố kinh tế vĩ mô quan trọng, có mối quan hệ mật thiết với sự ổn định và phát triển của nền kinh tế. Nền kinh tế phát triển thường đi đôi với lạm phát. Trong những năm qua, nền kinh tế cả nước chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng, tác động của lạm phát đã khiến giá nguyên vật liệu: xăng, dầu, điện, nguyên vật liệu biến động liên tục. Điều này cũng ảnh hưởng tới kế hoạch lợi nhuận và kết quả kinh doanh của công ty. Để hạn chế biến động của giá cả nguồn nguyên liệu đầu vào, Công ty đã thực hiện ký kết các hợp đồng cung cấp dài hạn sản phẩm, nguyên liệu với các đối tác, nhà cung cấp.

***Rủi ro về lãi suất:***

Lãi suất là biến số kinh tế nhạy cảm, sự thay đổi của lãi suất sẽ tác động làm thay đổi hành vi sản xuất và tiêu dùng của xã hội. Năm 2017, các ngân hàng đều đang đứng trước áp lực tăng nhẹ lãi suất bởi có khuynh hướng lạm phát sẽ tăng. Hiện nay, Công ty đang tìm cách giảm thiểu rủi ro lãi suất này thông qua các biện pháp như: kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu, tối ưu hoá việc sử dụng vốn, tăng vòng quay đồng tiền, cơ cấu lại các khoản vay từ lãi suất cao xuống lãi suất thấp.

* ***Rủi ro luật pháp:***

Pháp luật và những chính sách của Việt Nam thường xuyên có những thay đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiến và thông lệ quốc tế, do đó đòi hỏi Công ty phải có sự chuyển đổi cơ chế, chính sách nội bộ của mình kịp thời.

Sau khi đăng ký Công ty đại chúng, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên phải áp dụng và tuân thủ các quy định về quản trị công ty đại chúng ban hành tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng. Công ty phải tiến hành xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế quy định theo hướng dẫn tại Thông tư 121/2012/TT-BTC: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần; Các Quy chế và quy định nội bộ theo quy định.

Doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin theo các văn bản pháp luật, các thông tư hướng dẫn. Các văn bản này liên tục thay đổi yêu cầu doanh nghiệp phải nắm bắt được các nội dung của các văn bản mới để thực hiện tuân thủ nghĩa vụ Công bố thông tin đúng thời gian.

* ***Rủi ro đặc thù:***

Đây là loại thị trường mà người mua (là các chủ đầu tư) rất ít, người bán (là các doanh nghiệp cung ứng vật tư) có nhiều hơn nên việc cạnh tranh càng trở nên gay gắt. Các đối thủ cạnh tranh là nhân tố bên ngoài có ảnh hưởng trực tiếp nhất đến khả năng trúng thầu của Công ty. Hiện nay các doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh với các Công ty nước ngoài có trình độ phát triển cao và phần yếu thế thường nghiêng về doanh nghiệp trong nước làm giảm cơ hội trúng thầu và giảm lợi nhuận của doanh nghiệp trong nước. Để cạnh tranh thắng lợi, Công ty không chỉ cần làm tốt công tác chuẩn bị trước khi đấu thầu mà còn phải nâng cao năng lực sản xuất, thiết kế sản phẩm, tạo dựng uy tín, thương hiệu bằng những sản phẩm và dịch vụ của mình.

Lĩnh vực sản xuất của Công ty phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của các ngành như vận tải, nhân giống cây trồng, sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu,.. Do cơ cấu nông nghiệp của Việt Nam chưa được hoàn thiện, các ngành này phát triển chậm nên Công ty vẫn phải nhập nguyên vật liệu dẫn tới làm tăng chi phí đầu vào, phụ thuộc rất nhiều vào nhà cung cấp.

# 

# II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. **Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

Bảng số 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2015 - 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Năm 2015**  **(đồng)** | **Năm 2016**  **(đồng)** | **% so với năm 2015** |
| **Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ** | 450.077.885.894 | 445.199.806.585 | -1,1 |
| **Doanh thu thuần** | 449.470.432.984 | 443.940.564.028 | -1,23 |
| **Lợi nhuận gộp** | 34.050.391.008 | 26.227.132.213 | -22,96 |
| **Lợi nhuận thuần** | 492.987.641 | 278.505.034 | -43,50 |
| **Lợi nhuận khác** | 994.161.497 | 904.361.712 | -9,03 |
| **Lợi nhuận kế toán trước thuế** | 1.487.149.138 | 1.182.866.746 | -20,46 |
| **Lợi nhuận sau thuế** | 1.163.903.328 | 953.433.397 | -18,69 |

*(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, năm 2016 của Công ty)*

## Hoạt động kinh doanh chính của Công ty trong 2 năm 2015 và 2016 đều chịu ảnh hưởng của biến động giá vật tư nông nghiệp có xu hướng giảm, trong khi các giá vốn hàng bán tăng và chi phí khác của Công ty chỉ giảm nhẹ đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. Doanh thu và lợi nhuận năm 2016 đều tiếp tục giảm so với năm 2015. Bên cạnh đó, năm 2016 mặc dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính rất lớn (445 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận thuần thu được là rất nhỏ (248 triệu đồng). Nguyên nhân do địa bàn phân phối của Công ty rộng, chi phí vận chuyển, bán hàng lớn, ngoài ra với chính sách của tỉnh về bán hàng bình ổn giá phục vụ hoạt động nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

* Cơ cấu doanh thu:

Bảng số 3: Cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2015 - 2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Năm 2015**  **(đồng)** | **Tỷ trọng (%)** | **Năm 2016**  **(đồng)** | **Tỷ trọng (%)** | **% so với năm 2015** |
| **Doanh thu thuần từ HĐSXKD** | 449.470.432.984 | 97,97 | 443.940.564.028 | 97,57 | -1,23 |
| **Doanh thu hoạt động tài chính** | 7.847.503.108 | 1,71 | 9.887.419.938 | 2,16 | 25,47 |
| **Thu nhập khác** | 1.446.695.497 | 0,32 | 1.221.805.468 | 0,27 | -17,95 |
| **Tổng doanh thu** | **458.764.631.589** | **100** | **455.049.789.434** | **100** | **-0,83** |

*(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, 2016 của Công ty)*

Tổng doanh thu hàng năm của Công ty khá lớn, năm 2015 đạt 458,76 tỷ đồng, năm 2016 đạt 455 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính (vật tư nông nghiệp) chiếm tỷ trọng lớn nhất và chủ yếu trong cơ cấu Tổng doanh thu của Công ty (bình quân khoảng 98%). Bên cạnh đó, Công ty còn có doanh thu từ hoạt động tài chính, hoạt động khác nhưng giá trị và tỷ trọng thấp trong Tổng doanh thu.

* Cơ cấu chi phí:

Bảng số 4: Cơ cấu chi phí của Công ty năm 2015 - 2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Năm 2015**  **(đồng)** | **Tỷ trọng so với Tổng doanh thu (%)** | **Năm 2016**  **(đồng)** | **Tỷ trọng so với Tổng doanh thu (%)** |
| **Giá vốn hàng bán** | 415.420.041.976 | 90,55 | 417.713.431.815 | 91,81 |
| **Chi phí tài chính** | 5.876.181.667 | 1,28 | 4.912.638.440 | 1,09 |
| **Chi phí bán hàng** | 20.978.978.230 | 4,53 | 18.482.139.077 | 4,06 |
| **Chi phí QLDN** | 14.549.746.578 | 3,17 | 12.441.269.600 | 2,73 |
| **Chi phí khác** | 452.534.000 | 0,1 | 317.443.756 | 0,07 |
| **Tổng chi phí** | **456.824.948.451** | **99,63** | **453.866.922.688** | **99,76** |

*(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, 2016 của Công ty)*

Do đặc thu hoạt động kinh doanh của Công ty là phân phối và cung cấp vật tư nông nghiệp nên Giá vốn hàng bán là chi phí chiếm tỷ trọng lớn. Năm 2016, chi phí Giá vốn hàng bán là 417,7 tỷ đồng, và đã tăng so với năm 2015. Chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng khá lớn (khoảng 4,3% Tổng doanh thu). Ngoài ra, còn chi phí tài chính, chi phí khác nhưng tỷ trọng trên tổng doanh thu thấp.

Tuy trong năm, hầu hết các chi phí đều giảm nhưng tỷ trọng chi phí so với tổng doanh thu thì vẫn tăng nhẹ, đòi hỏi Doanh nghiệp cần quản lý chi phí chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo hiệu suất kinh doanh.

* ***Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với kế hoạch năm 2016:***

***a. Về chỉ tiêu giá trị:***

Tổng Doanh thu: 455 tỷ đồng so với kế hoạch là 450 tỷ đồng. đạt: 101,1% kế hoạch năm, bằng 99,34% so với cùng kỳ 2015;

Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước: 1,5 tỷ đồng/KH 0,75 tỷ đồng đạt: 200% kế hoạch năm (bao gồm cả tiền thuê đất).

Lợi nhuận ước đạt: 1,182 tỷ so với kế hoạch đề ra là 1,5 tỷ đồng, đạt 76,66% kế hoạch năm, bằng 79,48% so với cùng kỳ 2015.

Thu nhập bình quân: 5.500.000 đồng/người/tháng

***b. Chỉ tiêu về sản lượng do các chi nhánh Vật tư nông nghiệp thực hiện:***

* Nhóm phân bón :

Sản lượng phân bón tiếp nhận và cung ứng: 77.037 tấn, đạt 102,7% kế hoạch năm 2016, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó:

- Đạm urê + Kaly: 23.476 tấn, đạt 120,3% kế hoạch, tăng 20,8% so với cùng kỳ 2015

- Lân + NPK: 53.561 tấn, đạt 96,5% kế hoạch, tăng 11,3% so với cùng kỳ 2015

* Nhóm giống cây lương thực :

Sản lượng giống cây lương thực tiếp nhận và cung ứng: 347,8 tấn, đạt 75,6% kế hoạch, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó:

- Thóc giống: 268,9 tấn, đạt 85% kế hoạch, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2015

- Ngô giống: 78,85 tấn, đạt 54,4% kế hoạch, bằng 97,3% so với cùng kỳ năm 2015

* Nhóm thuốc bảo vệ thực vật: doanh số 10,02 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2015

Trong năm 2016, nhiều chi nhánh vật tư nông nghiệp đã có rất nhiều cố gắng trong SXKD góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mặt hàng kinh doanh chính của công ty đó là:

+ Đơn vị hoàn thành xuất sắc, vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016: Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Phổ Yên.

+ Đơn vị hoàn thành trên 90% kế hoạch mặt hàng giống và vượt kế hoạch mặt hàng phân bón năm 2016: Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Sông Công.

+ Đơn vị hoàn thành vượt kế hoạch mặt hàng phân bón năm 2016: Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Phú Bình, Phú Lương và Văn phòng Công ty.

## 

## 2. Tổ chức và nhân sự:

* **Danh sách ban điều hành:**
* Danh sách thành viên Ban Điều hành:

Bảng số 5: Danh sách thành viên Ban Điều hành

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** |
| **1** | Đỗ Xuân Hiền | Tổng Giám đốc |
| **2** | Nguyễn Tuyên Anh | Phó Giám đốc |
| **3** | Ngô Văn Mai | Phó Giám đốc |
| **4** | Chu Huy Túc | Kế toán trưởng |

* Lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của thành viên Ban Điều hành:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Họ và tên** | **:** | **ĐỖ XUÂN HIỀN** |
| * Số CMND | : | 090766023 cấp ngày 18/07/2009 tại tỉnh Thái Nguyên |
| * Giới tính | : | Nam |
| * Ngày tháng năm sinh | : | 01/091961 |
| * Quốc tịch | : | Việt Nam |
| * Dân tộc | : | Kinh |
| * Địa chỉ thư­ờng trú | : | Tổ 16, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
| * Địa chỉ hiện tại | : | Tổ 16, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
| * Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| * Trình độ chuyên môn | : | Cử nhân kinh tế |
| * Quá trình Công tác |  |  |
| *+ Từ 11/1984 đến 12/2003* | : | *Cán bộ, Công ty Vật tư Nông Lâm nghiệp – Thủy lợi Thái Nguyên* |
| *+ Từ 01/2004 đến nay* | : | *Ủy viên HĐQT, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ 01/2015 đến nay* | : | *...............* |
| * Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty | : | *Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| * Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | : | Không |
| * Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu | : | 49.500 cổ phần, chiếm 3,3% vốn điều lệ |
| * Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu | : | 281.000 cổ phần, chiếm 18,73% vốn điều lệ |
| * Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty | : | Không |
| * Các khoản nợ đối với Công ty | : | Không |
| * Lợi ích liên quan đối với Công ty | : | Không |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Họ và tên** | **:** | **NGÔ VĂN MAI** |
| * Số CMND | : | 090583414, cấp ngày 15/05/2013 tại tỉnh Thái Nguyên |
| * Giới tính | : | Nam |
| * Ngày sinh | : | 14/08/1965 |
| * Quốc tịch | : | Việt Nam |
| * Dân tộc | : | Kinh |
| * Địa chỉ thư­ờng trú | : | Xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên |
| * Địa chỉ hiện tại | : | Xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên |
| * Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| * Trình độ chuyên môn | : | Cử nhân kinh tế |
| * Quá trình Công tác |  |  |
| *+ Từ 06/1993 đến 05/2006* | *:* | *Kế toán chính, chi nhánh vật tư nông nghiệp Phổ Yên – Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ 06/2006 đến 10/2014* | *:* | *Giám đốc chi nhánh vật tư nông nghiệp Phổ Yên – Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ 11/2014 đến nay* | *:* | *Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ 05/2014 đến nay* | *:* | *Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| * Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty | : | *Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| * Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | : | Không |
| * Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu | : | 26.000 cổ phần, chiếm 1,73% vốn điều lệ. |
| * Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu | : | Không |
| * Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty | : | Không |
| * Các khoản nợ đối với Công ty | : | Không |
| * Lợi ích liên quan đối với Công ty | : | Không |
| **Họ và tên** | **:** | **NGUYỄN TUYẾN ANH** |
| * Số CMND | : | 091595887, cấp ngày 27/10/2007 tại tỉnh Thái Nguyên |
| * Giới tính | : | Nam |
| * Ngày sinh | : | 30/09/1968 |
| * Quốc tịch | : | Việt Nam |
| * Dân tộc | : | Kinh |
| * Địa chỉ thư­ờng trú | : | Tổ 28, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
| * Địa chỉ hiện tại | : | Tổ 28, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
| * Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| * Trình độ chuyên môn | : | Cử nhân kinh tế |
| * Quá trình Công tác |  |  |
| *+ Từ 12/1989 đến 04/2003* | *:* | *Thủ kho, Công ty Vật tư Nông nghiệp Bắc Thái, Công ty Vật tư Nông Lâm nghiệp Thủy lợi Thái Nguyên* |
| *+ Từ 05/2003 đến 02/2006* | *:* | *Cán bộ nghiệp vụ, phòng Kinh doanh, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ 03/2006 đến 06/2007* | *:* | *Phó trưởng phòng kinh doanh, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ 07/2007 đến 10/2007* | *:* | *Trường phòng TCHC, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ 11/2007 đến 11/2009* | *:* | *Trưởng phòng Kế hoạch thị trường, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ 12/2009 đến 10/2013* | *:* | *Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch thị trường, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ 11/2013 đến 04/2014* | *:* | *Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ 05/2014 đến 12/2014* | *:* | *Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ 01/2015 đến nay* | *:* | *Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ 04/2009 đến nay* | *:* | *Thành viên HĐQT, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| * Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty | : | *Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| * Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | : | Không |
| * Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu | : | 48.350 cổ phần, chiếm 3,22% vốn điều lệ. |
| * Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu | : | 196.700 cổ phần, chiếm 13,11% vốn điều lệ |
| * Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty | : | Không |
| * Các khoản nợ đối với Công ty | : | Không |
| * Lợi ích liên quan đối với Công ty | : | Không |
| **Họ và tên** | **:** | **CHU HUY TÚC** |
| * Số CMND | : | 090886072, cấp ngày 27/05/2015. Nơi cấp: tỉnh Thái Nguyên |
| * Giới tính | : | Nam |
| * Ngày sinh | : | 05/02/1979 |
| * Quốc tịch | : | Việt Nam |
| * Dân tộc | : | Kinh |
| * Địa chỉ thư­ờng trú | : | Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
| * Địa chỉ hiện tại | : | Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
| * Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| * Trình độ chuyên môn | : | Kỹ sư kinh tế |
| * Quá trình Công tác | : |  |
| + Từ 03/2005 đến 08/2006 | : | Cán bộ nghiệp vụ, Chi nhánh vật tư bảo vệ thực vật – Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên |
| + Từ 09/2006 đến 06/2008 | : | Kế toán viên, phòng Kế toán tài vụ - Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên |
| + Từ 07/2008 đến 10/2009 | : | Phó phòng Kế toán tài vụ - Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên |
| + Từ 11/2009 đến nay | : | Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên |
| + Từ 04/2011 đến nay | : | Thành viên HĐQT, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên |
| * Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty | : | Thành viên HĐQT, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên |
| * Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | : | Không |
| * Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu | : | 63.257 cổ phần, chiếm 4,22% vốn điều lệ. |
| * Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu | : | Không |
| * Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty | : | Không |
| * Các khoản nợ đối với Công ty | : | Không |

* **Những thay đổi ban điều hành:**

Bổ nhiệm lại cho 11 đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý, bổ nhiệm mới 01 cán bộ lãnh đạo chi nhánh VTNN trực thuộc:

Số lượng cán bộ, nhân viên:

Bảng số 6: Cơ cấu lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2016

| **Tiêu chí** | **Số lượng**  **(người)** | **Tỉ trọng**  **(%)** |
| --- | --- | --- |
| **Tổng số** | **165** | **100%** |
| **1. Phân theo trình độ lao động** | **165** | **100%** |
| * Trình độ Đại học và trên đại học | 68 | 41,2 |
| * Trình độ cao đẳng, trung cấp | 38 | 23,0 |
| * công nhân kỹ thuật | 47 | 28,4 |
| * Lao động phổ thông | 12 | 7,3 |
| **2. Phân theo loại hợp đồng lao động** | **165** | **100%** |
| Không thuộc diện ký hợp đồng lao động | 0 | 0 |
| Lao động làm việc theo HĐLĐ | 165 | 100% |
| * *HĐLĐ không thời hạn* | *121* | 73,3% |
| * *HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng* | *44* | 26,6% |
| * *HĐLĐ theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định dưới 12 tháng* | *0* | 0 |
| **3. Phân theo giới tính** | **165** | **100%** |
| - Nam | 104 | 63,05% |
| - Nữ | 61 | 36,95% |

*(Nguồn: Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên)*

* **Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:**
* ***Chính sách đào tạo***
* Với hệ thống quy chế tuyển dụng được ban hành đã tạo ra khung cơ bản nhằm góp phần tuyển chọn những người thực sự có tài góp sức xây dựng doanh nghiệp.
* Với phương châm nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất tạo nên thành công cho công ty, Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với các chính sách đào tạo, tuyển dụng người tài nhằm chọn được những cá nhân tốt nhất cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh.
* Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết về xã hội và tay nghề.
* ***Chính sách lương thưởng, trợ cấp***

Căn cứ Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động, công ty đã xây dựng hoàn thiện và ban hành các qui chế, quy định quản lý, đây là cơ sở cho công tác thống nhất điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị. Các định mức kinh tế kỹ thuật từ khâu tiếp nhận, vận chuyển, giao nhận và tổ chức bán lẻ được hiệu chỉnh cho phù hợp và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Việc trả lương thực hiện theo quy chế trả lương trả thưởng của Công ty theo mức độ hoàn thành và độ phức tạp của công việc. Thực hiện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo chế độ chính sách nhà nước. Căn cứ các quy định của pháp luật về lao động, kế hoạch kinh doanh và tình hình cụ thể của quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện quy chế trả lương, trả thưởng dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc nhằm động viên khuyến người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc.

## 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

***a) Các khoản đầu tư lớn:***

Không có.

***b) Các công ty con:***

* Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Thái Nguyên:

Doanh số 17,4 tỷ đồng đạt 78,2% kế hoạnh năm, bằng 95,5% so với cùng kỳ năm 2015 trong đó:

+ Bán cho các chi nhánh vật tư nông nghiệp: Doanh số 2,998 tỷ đồng, đạt 57,6% kế hoạch, bằng 92,8% so với cùng kỳ năm 2015.

+ Bán cho các Đại lý khác: Doanh số 14,4 tỷ đồng, đạt 84,5% kế hoạch, bằng 96,1% so với cùng kỳ năm 2015.

* Công ty cổ phần Vật tư Chăn nuôi thú y Thái Nguyên:

+ Doanh số: 78,3 tỷ đồng, đạt 91,5% kế hoạch, bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2015;

+ Sản lượng thức ăn chăn nuôi cung ứng: 7.073 tấn, đạt 88,4% kế hoạch, bằng 99,8% so với cùng kỳ năm 2015;

+ Doanh số thuốc thú y: 1.220 triệu, đạt 81,3% kế hoạch, bằng 111,9% so với cùng kỳ năm 2015.

## 4. Tình hình tài chính

**a) Tình hình tài chính:**

Bảng số 7: Tình hình tài chính của Công ty năm 2015 - 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Năm 2015**  **(VNĐ)** | **Năm 2016**  **(VNĐ)** | **Tăng giảm năm 2016 so với năm 2015 (%)** |
| **Tổng giá trị tài sản** | 143.759.697.346 | 130.855.485.085 | -9,07 |
| **Doanh thu thuần** | 449.470.432.984 | 443.940.564.028 | -1,23 |
| **Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh** | 492.987.641 | 278.505.034 | -49,74 |
| **Lợi nhuận khác** | 994.161.497 | 904.361.712 | -12,38 |
| **Lợi nhuận trước thuế** | 1.487.149.138 | 1.182.866.746 | -24,76 |
| **Lợi nhuận sau thuế** | 1.163.903.328 | 946.293.397 | -23,1 |
| **Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức** | 7% | 6% |  |

*(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2015, năm 2016 của Công ty)*

**b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Bảng số 8: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Các chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Năm 2015** | **Năm 2016** |
| **1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán** |  |  |  |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn: (= TSLĐ/Nợ ngắn hạn) | Lần | 1,03 | 1,03 |
| Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn | Lần | 0,36 | 0,40 |
| **2.  Chỉ tiêu về cơ cấu vốn** |  |  |  |
| Hệ số Nợ/Tổng tài sản | % | 0,87 | 0,84 |
| Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | % | 6,72 | 5,82 |
| **3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động** |  |  |  |
| Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho BQ | Lần | 6,05 | 6,04 |
| Doanh thu thuần/Tổng tài sản  Doanh thu thuần Tổng tài sản BQ | Lần | 3,13 | 3,23 |
| **4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời** |  |  |  |
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 0,26 | 0,2 |
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ | % | 6,18 | 4,4 |
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ | % | 0,81 | 0,68 |
| Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | % | 0,11 | 0,06 |

*(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, 2016 của CTCP Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên)*

## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

**a) Cổ phần:**

* Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: 1.500.000 cổ phần phổ thông.
* Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.257.693 cổ phần.
* Số lượng cổ phần chuyển nhượng có điều kiện: 242.307 cổ phần.

**b) Cơ cấu cổ đông:**

Bảng số 9: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 20/3/2017

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại cổ đông** | **Số lượng cổ đông** | **Số lượng cổ phần** | **Giá trị cổ phần (đồng)** | **Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp** |
| **1** | **Cổ đông trong nước** |  |  |  |  |
| 1.1 | Tổ chức | 1 | 562.000 | 5.620.000.000 | 37,47 |
| 1.2 | Cá nhân | 93 | 938.000 | 9.380.000.000 | 62,53 |
| **2** | **Cổ đông nước ngoài** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Cổ phiếu quỹ** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Tổng cộng** | **94** | **1.500.000** | **15.000.000.000** | **100** |

*(Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên)*

Bảng số 10: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tại thời điểm 20/3/2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên cổ đông** | **Địa chỉ** | **Số lượng cổ phần sở hữu** | **Tỷ lệ %trên vốn điều lệ thực góp** |
| 1 | UBND tỉnh Thái Nguyên (Cổ đông Nhà nước tại Công ty) | Số 18 Đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên | 562.000 | 37,47% |
| **Tổng** | | **562.000** | **562.000** | **37,47%** |

*(Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên)*

**c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

.....................

**d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:**

Không.

**e) Các chứng khoán khác:** Không

## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

**6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:**

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm.

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức.

**6.2. Tiêu thụ năng lượng:**

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này

**6.3. Tiêu thụ nước:** (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng

**6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:**

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không.

**6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:**

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

* Số lượng lao động: 165 người.
* Mức lương trung bình đối với người lao động:

Bảng số 11: Mức lương trung bình đối với người lao động

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Lương bình quân**  **(triệu đồng/người/tháng)** | 4,8 | 5,5 | 6,4 | 6,0 |

*(Nguồn: Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên)*

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, cải thiện thu nhập, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ công nhân viên. Công ty đã xây dựng Quỹ khen thưởng, phúc lợi để thăm hỏi, động viên người lao động một cách kịp thời khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc, đối với lực lượng lao động trực tiếp, được trang bị đầy đủ các phương tiện an toàn và bảo hộ lao động.

Hàng năm, Công ty tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, khen thưởng đột suất để khuyến khích động viên người lao động đã có đóng góp cho Công ty. Mức khen thưởng phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất của Công ty và hiệu quả kinh tế của tập thể, của người lao động.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

* Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên 8giờ
* Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp

Thực hiện các phong trào thi đua do công ty phát động ngay từ đầu năm các đơn vị đã triển khai đăng ký đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong năm có nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc. Tham gia các phong trào văn hóa, thể thao do ngành, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức. Tổ chức thành công giải cầu lông mở rộng lần thứ VIII năm 2016, tạo sự giao lưu giữa cán bộ công nhân viên chức lao động trong công ty và Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên. Phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa. Với các phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp đã tạo ra không khí vui tươi phấn khởi trong toàn thể cán bộ công nhân viên từ đó thúc đẩy mọi người hăng say lao động, đoàn kết nhất trí đưa đơn vị ngày càng phát triển.

**6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương**

Công tác khuyến học được công ty chú trọng, quan tâm, thường xuyên quan tâm, động viên đến các cháu là con em cán bộ công nhân viên trong đơn vị đạt thành tích cao trong học tập.

Tích cực đóng góp cho công tác từ thiện; sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. Công ty còn tích cực ủng hộ biển đảo, nhiệt tình tham gia giúp đỡ các em học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh,….

**6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN:** Không có.

# III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

## 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

***1.1 Khó khăn***

Năm 2016 hoạt động sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do giá cả vật tư hàng hóa giảm liên tục, diễn biến khó lường; nguồn lao động nông nghiệp giảm, diện tích gieo trồng vụ xuân giảm nhất là diện tích trồng cây màu và cây chè; Thị trường tiêu thu hàng hóa bị thu hẹp do nhà phân phối bổ sung thêm đại lý vào vùng tiêu thụ của Công ty.

Cơ chế chính sách bán hàng và vận chuyển hàng hóa của nhà sản xuất thay đổi liên tục, bất lợi cho mô hình hoạt động và phương thức cung ứng của đơn vị, những khó khăn trên là thách thức lớn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đối với mặt hàng giống cây lương thực Công ty tổ chức kinh doanh tập trung sang năm thứ 2, qua nhiều năm công ty không trực tiếp cung ứng giống cây trồng nên các đơn vị kinh doanh tự phát với nhiều chủng loại hàng hóa, sản lượng nhỏ lẻ, cơ cấu mùa vụ không tập trung, đồng thời một số mặt hàng các đơn vị khác đã ký hợp đồng độc quyền, một số mặt hàng các đơn vị có nhu cầu nhưng nhà sản xuất không có hóa đơn công ty không nhập vì không đủ điều kiện đưa vào quản lý, mặt khác một số chi nhánh chưa chú ý đến kinh doanh giống, còn khoán thu quầy, vì vậy các quầy có thể không nhập hàng của chi nhánh nên công tác tiếp nhận và cung ứng của công ty hạn chế.

Các chi phí đầu vào đều tăng như tiền thuê đất, chi phí lương, bảo hiểm cho người lao động.

Cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, trong đó có cả cạnh tranh không lành mạnh; các loại vật tư giả, kém chất lượng tràn lan trên thị trường ảnh hưởng đến các mặt hàng truyền thống, chất lượng.

***1.2 Thuận lợi***

Được sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của UBND các cấp, các ngành và các tổ chức Chính trị xã hội ở địa phương.

Công ty sẵn có hệ thống mạng lưới kho quầy, cửa hàng rộng khắp và uy tín, có hệ thống phương tiện vận tải từ văn phòng Công ty đến các Chi nhánh với năng lực vận chuyển lớn, đảm bảo chủ động và đáp ứng được công tác vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất và kinh doanh.

Là đơn vị có uy tín đối với các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu phân bón lớn trong cả nước và các ngân hàng thương mại trên địa bàn nên có nhiều thuận lợi, ưu đãi trong kinh doanh.

Công tác điều hành, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của Công ty luôn đảm bảo tính dân chủ, công khai minh bạch, trên cơ sở lắng nghe ý kiến của người lao động, cùng nhau giải quyết các khó khăn vướng mắc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp, đoàn kết và thực hiện thành công các công việc được giao.

Trước tình hình đó tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh và của các bạn hàng. Công ty đã chủ động liên tục đề ra các chủ trương và giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn đặc biệt tại các thời điểm khó khăn về hàng hóa, chủ động bổ sung các loại hàng hóa, thay đổi phương thức giao nhận, áp dụng các cơ chế chính sách giá bán cho từng vùng miền, từng giai đoạn phù hợp với xu thế biến động của thị trường. Cán bộ công nhân viên trong toàn công ty nỗ lực lao động sáng tạo. Công ty hoạt động và phát triển ổn định, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2015, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2016.

***1.3 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh***

* *Đối với công ty :*
* Linh hoạt và phối hợp tốt với các chân hàng và các đơn vị trực thuộc trong công tác tiếp nhận và cung ứng hàng hóa, điều chỉnh cơ chế chính sách hợp lý trong từng thời điểm phù hợp với nhu cầu và thị trường từ đó tiết kiệm phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty, mặc dù nguồn phân ure hà bắc cung ứng không ổn định trong thời gian dài nhưng do chủ động dự trữ hàng và tiếp nhận các loại phân ure khác nên đơn vị vẫn không để tình trạng thiếu hàng xảy ra.
* Công ty đã chủ động tạo điều kiện về cơ chế chính sách bán hàng hỗ trợ các đơn vị như: Triết khấu tháng bán hàng đầu tư ứng trước cho các chi nhánh VTNN, hỗ trợ cước vận chuyển hàng giao thẳng bằng giá giao tại kho mặt hàng phân bón Lâm thao đối với một số đơn vị có mức độ cạnh tranh cao: Đại Từ, Võ Nhai, Phú Lương; Hỗ trợ phát triển thị trường cho chi nhánh Phú Lương, Định Hóa, Sông Công; Hỗ trợ vận tải các đơn vị Phổ Yên, Sông Công đối với hàng chở từ kho công ty xuống chi nhánh…
* Công tác dự trữ vật tư hàng hoá được thực hiện nghiêm túc từ công ty đến các đơn vị, luôn đảm bảo đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và đúng địa điểm, đáp ứng được yêu cầu theo qui định. Đảm bảo nhiệm vụ cung ứng khi có lệnh của UBND Tỉnh.
* Với sự chỉ đạo chặt chẽ của Công ty đối với các đơn vị chỉ kinh doanh các loại hàng được phép lưu hành theo qui định của nhà nước do vậy các loại hàng hoá của đơn vị đưa vào lưu thông đều đảm bảo đủ tiêu chuẩn kỹ thuật Nhà nước qui định, đảm bảo uy tín của Công ty.
* Thực hiện nghiêm túc việc đăng ký giá và niêm yết giá bán hàng hóa theo Qui định của Tỉnh và Pháp lệnh giá, đảm bảo cho bà con nông dân được mua các loại vật tư hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn được mua với giá cả hợp lý.
* Đến nay toàn công ty có trên 30 xe vận tải trong đó có 15 xe do công ty quản lý, trong năm đội xe đã vận chuyển trên 60.000 tấn hàng hóa từ các chân hàng về các Tổng kho của Công ty và các cụm kho trung tâm các huyện, thành thị cơ bản đã đáp ứng yêu cầu về vận tải hàng hóa của đơn vị, đảm bảo hàng hóa lưu thông kịp thời.
* Trước khó khăn trong công tác vận tải hàng hóa do kiểm soát phương tiện quá tải, vào thời vụ cao điểm công ty đã kịp thời chủ động trong việc nhận hàng bằng phương tiện vận tải đường sắt, đảm bảo cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu hàng hóa khi vào vụ.
* Xưởng sửa chữa xe vận tải của công ty luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác sửa chữa đột xuất và định kỳ cho đội xe văn phòng công ty và xe các đơn vị trực thuộc. Quản lý tốt vật tư phụ tùng thay thế nhằm tiết kiệm triệt để trong công tác sửa chữa góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
* Công tác hạch toán kế toán đã có chuyển biến tích cực, đội ngũ kế toán từ công ty đến các chi nhánh sau thời gian đào tạo đã dần củng cố chuyên môn. Áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý kế toán ngày càng được nâng cao và khẳng định vai trò trong công tác quản lý và hạch toán kế toán đảm bảo được tính đầy đủ chính xác kịp thời trung thực về số liệu và đáp ứng các yêu cầu về công tác quản lý tài chính, tuy nhiên tại một số đơn vị công tác kế toán còn hạn chế, nhất là về chuyên môn làm ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính của đơn vị.
* Đối với các chi nhánh trực thuộc :
* Chủ động hơn trong việc lập kế hoạch, tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa
* Phối hợp tốt với các phòng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ
* Chủ động trao đổi thông tin, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo công ty những giải pháp, từ đó giúp cho hoạt động SXKD của đơn vị đạt hiệu quả.

## 2. Tình hình tài chính

**a) Tình hình tài sản:**

Bảng số 12: Tình hình tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2016

| **TÀI SẢN** | **Năm 2016**  *(Đồng)* | **Năm 2015**  *(Đồng)* | **Thay đổi 2016 so với 2015 (%)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. TÀI SẢN NGẮN HẠN** | **104.655.890.171** | **115.704.653.652** | **-9,55** |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 4.337.180.015 | 2.660.763.281 | 63,02 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | - | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 35.422.977.428 | 34.635.478.105 | 1,20 |
| IV. Hàng tồn kho | 59.127.102.601 | 74.607.865.011 | -14,69 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 1.422.634.827 | 3.800.547.255 | -57,41 |
| **B. TÀI SẢN DÀI HẠN** | **26.056.922.940** | **28.055.043.694** | **-7,09** |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | - | - | - |
| II. Tài sản cố định | 21.918.579.647 | 24.522.955.461 | -10,62 |
| 1. TSCĐ hữu hình | 20.795.892.547 | 23.400.268.361 | -11,13 |
| 2. TSCĐ vô hình | 1.122.687.100 | 1.122.687.100 | 0 |
| 3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 1.555.227.151 | 931.937.092 | 67,84 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 2.530.000.000 | 2.530.000.000 | 0 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 53.116.142 | 70.151.141 | -24,28 |
| **TỔNG CỘNG TÀI SẢN** | **126.406.817.811** | **143.759.697.346** | **-9,07** |

*(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, 2016 của Công ty)*

**b) Tình hình nợ phải trả:**

Bảng số 13: Tình hình nợ phải trả của Công ty năm 2015 - 2016

| **NỢ PHẢI TRẢ** | **Năm 2016**  *(Đồng)* | **Năm 2015**  *(Đồng)* | **Thay đổi 2016 so với 2015 (%)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. NỢ PHẢI TRẢ** | **106.214.888.863** | **124.915.001.688** | **-11,65** |
| **I. Nợ ngắn hạn** | **97.646.703.006** | **113.942.694.749** | **-10,66** |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính | 38.148.236.305 | 66.730.915.845 | -42,83 |
| 2. Phải trả cho người bán | 41.228.761.270 | 42.254.145.257 | 7,72 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 1.145.925.061 | 2.178.565.079 | -47,4 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 212.185.171 | 243.323.134 | -66,73 |
| 5. Phải trả người lao động | 836.002.120 | 1.851.403.721 | -55,49 |
| 6. Chi phí phải trả | 141.103.727 | 149.609.217 | -17,65 |
| 7. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 5.703.716 | 19.930.107 | -71,38 |
| 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn | 15.785.287.004 | 470.170.963 | 3.258,94 |
| 9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 143.498.632 | 44.631.426 | 255,13 |
| **II. Nợ dài hạn** | **8.568.185.857** | **10.972.306.939** | **-21,91** |
| 1. Phải trả dài hạn khác | 8.568.185.857 | 10.972.306.939 | -21,91 |

*(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, năm 2016 của Công ty)*

**3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

Từng bước tổ chức lại Doanh nghiệp, phân định rõ ràng trách nhiệm của từng bộ phận, phòng ban tạo điều kiện phát huy được năng lực của từng cá nhân và tập thể. Tăng cường kỷ luật lao động, nâng cao tính chủ động và linh hoạt trong công tác quản lý.

Để đảm bảo ổn định tổ chức, năm 2016 Công ty đã thực hiện qui trình bổ nhiệm lại cho 11 đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý, bổ nhiệm mới 01 cán bộ lãnh đạo chi nhánh vật tư nông nghiệp trực thuộc. Công tác phân công các đồng chí trong Ban tổng giám đốc, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ đều thực hiện đúng qui trình qua đó nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và cán bộ, chú trọng phát hiện những nhân tố mới có đủ năng lực, bố trí, phân công vào chức danh phù hợp tạo điều kiện cho lao động phát huy hết khả năng đóng góp, xây dựng đơn vị.

## 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Trong năm 2017, Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản cao hơn năm 2016; đầu tư cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, nâng cao mức thu nhập cho người lao động và đảm bảo cổ tức cho cổ đông. Để đạt được kết quả cao nhất từ các giải pháp chủ yếu trên cần phải kết hợp với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tăng cường chỉ đạo trực tuyến, đồng thời mở rộng, phát triển các mối liên hệ giữa các Phòng ban đơn vị sản xuất để đồng bộ hóa, nâng cao hiệu quả trong cung ứng nguyên liệu và phân phối sản phẩm. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc của cán bộ quản lý, động viên người lao động tin tưởng, nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí làm nền tảng để xây dựng Công ty phát triển, góp phần phát triển nền kinh tế của đất nước.

Tăng cường sự đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần dân chủ, tính chủ động sáng tạo và truyền thống của đơn vị; tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ công nhân viên về những mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị; Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 2017, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Khai thác tối đa năng lực đội xe vận tải của công ty, đáp ứng đủ nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ SXKD của doanh nghiệp.

Chủ động trong SXKD, phát huy thế mạnh nhóm hàng độc quyền, tăng khả năng cạnh tranh.

Tiếp tục tổ chức khai thác có hiệu quả Tổng kho IV Phú Lương để hỗ trợ công tác phát triển thị trường tại huyện Phú Lương, Định Hóa, Bắc Kạn và Cao Bằng; Tiếp tục triển khai xây dựng Tổng kho phân bón Tức Tranh để nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp;

Có các cơ chế chính sách giá cả hợp lý để tăng sản lượng bán ra; Thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ thị trường công ty và các chi nhánh vật tư nông nghiệp, đảm bảo quản lý tốt mạng lưới đại lý, quản lý tốt mã vùng hoàn hóa, kinh doanh đạt lợi nhuận và khai thác tối đa thị phần đại lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn.

Kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, nhất là trong các khâu tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm và chính sách cán bộ nhằm xây dựng lực lượng cán bộ trong doanh nghiệp có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh và các Sở ban ngành của tỉnh cấp kinh phí thực hiện bình ổn giá vật tư nông nghiệp trong thời gian tiếp theo góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ về thực hiện các qui định của pháp luật, điều lệ và qui chế quản lý của Công ty, trong đó trọng tâm là công tác quản lý tài chính; xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm.

Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có sáng kiến và thành tích cao trong sản xuất kinh doanh.

Phát huy kết quả đã đạt được, kiên quyết khắc phục hạn chế, tồn tại. Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên quyết tâm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

## 5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

## 6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

***a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường***

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên đang ngày càng cải thiện các hoạt động cung cấp dịch vụ, đảm bảo các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải,...) hợp lý, phù hợp với tiêu chuẩn cho phép trong các lĩnh vực như: vận chuyển, sản xuất phân bón..., góp một phần không nhỏ vào sự xanh – sạch – đẹp trên địa bàn.

***b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động***

Công tác đời sống xã hội, phong trào công nhân viên chức có sự tiến bộ mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Hưởng ứng cuộc vận động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2016 do Hội đồng thi đua khen thưởng công ty phát động, toàn thể lao động trong công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thi đua lao động sản xuất, đề ra giải pháp cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh đã góp phần đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cho đơn vị.

Kết quả bình xét thi đua năm 2016:

+ Danh hiệu thi đua tập thể:

- Tập thể Lao động xuất sắc: 04 tập thể

- Tập thể Lao động tiên tiến: 08 tập thể

+ Danh hiệu thi đua cá nhân:

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 20 đồng chí

- Lao động tiên tiến: 119 đồng chí

***c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương***

Trong năm qua, Công ty đã hoàn thành tốt trách nhiệm với cộng đồng địa phương như việc cùng tham gia vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ biển đảo, trao các quỹ học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học,...

# IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

## 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

Năm 2016, tình hình khó khăn của kinh tế thế giới và trong nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng vật tư nông nghiệp. Đứng trước hoàn cảnh khó khăn chung đó, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên đã tìm hướng đi riêng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, Công ty tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho việc mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh như: Triển khai phương án xây dựng Tổng kho phân bón Tức Tranh (Phú Lương) với số vốn đầu tư giai đoạn 1 là gần 1 tỷ đồng; xây dựng kho bảo quản hạt giống Quan Triều (thành phố Thái Nguyên). Cùng với đó, đội xe vận tải chủ lực hoạt động có hiệu quả, nâng cao số chuyến vận tải/ tháng của xe, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của Công ty và tiết kiệm chi phí. Hoạt động cung ứng dịch vụ của Công ty đã góp phần ổn định và điều tiết giá cả, tạo điều kiện cho người dân mua vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng.

Dù gặp nhiều khó khăn thách thức đối với ngành vật tư nông nghiệp cả nước, đặc biệt là khi giá vật tư nông nghiệp liên tục giảm mấy năm gần đây khiến doanh thu và lợi nhuận của các ngành này đều giảm so với năm trước. Cùng với đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Song, nhờ tích cực triển khai có hiệu quả các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất; chăm lo bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy móc thiết bị công nghệ đảm bảo sản xuất ổn định, liên tục; chủ động cung ứng nguyên, nhiên vật liệu, vật tư, thiết bị; huy động, cân đối, sử dụng nguồn vốn; đào tạo, nâng cao trình độ người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong lựa chọn, sử dụng cán bộ để phát huy năng lực, sáng kiến cải tiến, tiết kiệm của cá nhân, tập thể người lao động; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các mặt hàng và đẩy mạnh công tác quảng bá, phát triển thị trường và tăng cường sự hợp tác trong công tác phát triển thị trường, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đạt kết quả khả quan.

Với 3 công ty con và 9 chi nhánh cùng hệ thống các đại lý, cửa hàng phân phối, Công ty đã và đang tiếp cận và cung cấp các sản phẩm đến người tiêu thụ, bà con nông dân gần như là trực tiếp, thị trường cung cấp của công ty trải rộng trên toàn địa bàn tỉnh Thái Nguyên (sâu đến các huyện, thị xã), ngoài ra còn có thị trường một số tỉnh thành lân cận. Bên cạnh đó là 100% lao động trong doanh nghiệp có việc làm ổn định và thực hiện việc nộp bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động.

## 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

* Những việc đã làm được:
* Đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
* Luôn thể hiện trách nhiệm cao, thường xuyên bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, kịp thời cụ thể, quyết liệt; giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
* Đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT theo đúng chủ trương, định hướng phát triển được thông qua.
* Chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp với từng giai đoạn, điều kiện cụ thể. Phát huy mọi tiềm lực sức mạnh của CBCNV để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
* Những hạn chế cần khắc phục:
* Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo mặc dù đã có sự chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng các cơ chế chính sách nhưng có lúc còn chưa điều chỉnh kịp thời với cơ chế thị trường nhất là cơ chế giá, hạn chế khả năng cạnh tranh của đơn vị.
* Phòng KHTT mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn còn có một số hạn chế như: Công tác lập kế hoạch tiếp nhận ở một số thời điểm chưa hợp lý, việc theo dõi hàng hóa và hóa đơn chứng từ còn thiếu chính xác và chưa kịp thời ảnh hưởng đến công tác quản lý.
* Công tác phối hợp trong thực hiện Quy chế 01 tại một số Chi nhánh thiếu chặt chẽ và thiếu chủ động; chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của đơn vị, sản lượng cung ứng giảm mạnh.
* Công tác quản lý hàng hóa và sử dụng tiền vốn của một số đơn vị còn lỏng lẻo, không nghiêm túc và còn nhiều bất cập, tiềm ẩn những tổn thất lớn về mặt tài chính, còn để xảy ra việc chiếm dụng tiền hàng.
* Một số đơn vị tùy tiện đưa các mặt hàng phân bón vào kinh doanh khi chưa được sự đồng ý của công ty làm giảm sản lượng vật tư cung ứng còn ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý và chiến lược phát triển chung của đơn vị.
* Công tác thị trường tuy có rất nhiều chuyển biến tích cực song còn một số đơn vị còn chưa chú trọng công tác phát triển thị trường, sản lượng tiêu thụ chưa tương xứng với tiềm năng địa bàn.

## Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty, đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị, đảm bảo chấp hành đúng quy định Công ty và pháp luật hiện hành.

## 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Tình hình kinh tế năm 2016, dự báo năm 2017 và các năm tiếp dự báo vẫn còn nhiều khó khăn do những tồn tại tích tụ và kéo dài từ nhiều năm trước. Song do nền kinh tế thế thời đang dần thoát khỏi suy thoái, tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp đang ghi nhận những con số khả quan, thị trường dần ổn định, nhu cầu tiêu thụ có sự tăng trưởng trở lại, giá trị các mặt hàng nông sản tăng sẽ giúp người dân mạnh dạn đầu tư nhiều hơn vào sản xuất nông nghiệp và kích cầu sức mua.

Đầu tư vào sản xuất nông nghiệp đang xu thế đầu tư mới của nhiều công ty, tập đoàn kinh tế, đặc biệt là sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch. Nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai, bên cạnh đó, nông nghiệp vẫn là ngành chính để phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, hoạt động nông nghiệp vẫn là ngành có nhiều chính sách ưu đãi phát triển. Do vậy, cơ hội phát triển với ngành vật tư nông nghiệp là rất lớn và dự kiến sẽ tăng trưởng hơn trong thời gian tới.

Căn cứ điều kiện cụ thể về tình hình thị trường, kinh tế xã hội và tốc độ phát triển đô thị hoá của thành phố, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng quyết định kế hoạch một cách cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị nhất là mở rộng chiếm lĩnh thị trường, tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố cộng đồng dân cư thành phố và các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về việc cung ứng vật tư nông nghiệp. Tiếp tục phát huy ưu thế, tối đa nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng hiệu quả, tăng năng suất lao động, cải tiến phương tiện, dụng cụ, thiết bị nhằm mang lại hiệu quả cao, giảm chi phí đầu vào tạo lợi nhuận và chất lượng sản phẩm, dịch vụ cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Với những thuận lợi và khó khăn của ngành Vật tư nông nghiệp trong năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ quyết tâm chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh, cung cấp dịch vụ năm 2017 như sau:

Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời vật tư phục vụ sản xuất, bảo toàn vốn, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho lao động, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước phấn đấu về trước kế hoạch năm 2017 từ 25 đến 30 ngày.

a- Chỉ tiêu giá trị:

+ Doanh thu: 485 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng

+ Nộp ngân sách: 1,0 tỷ đồng

+ Chi trả cổ tức: ≥7%/năm

+ Thu nhập bình quân: 5,5 triệu đồng /người/tháng

b- Kế hoạch sản lượng: Tiếp nhận và cung ứng

- Phân bón : 75.000 tấn phân bón các loại

+ Đạm + Kaly : 19.500 tấn

+ Lân + NPK : 55.500 tấn

- Giống cây lương thực: cung ứng 460 tấn

Trong đó :

+Thóc giống: 315 tấn.

+ Ngô giống: 145 tấn

- Thuốc BVTV: Doanh số 10 tỷ đồng.

- Thực hiện nhiệm vụ dự trữ bình ổn giá bằng 100% số lượng tỉnh giao.

- Các chỉ tiêu khác thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao.

# V. Quản trị công ty

## 1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Bảng số 14: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** |
| **1** | Ông Đỗ Xuân Hiền | Chủ tịch HĐQT |
| **2** | Ông Chu Huy Túc | Thành viên HĐQT |
| **3** | Ông Lê Ngọc Bắc | Thành viên HĐQT |
| **4** | Ông Ngô Văn Mai | Thành viên HĐQT |
| **5** | Ông Nguyễn Tuyến Anh | Thành viên HĐQT |

* Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Họ và tên** | **:** | **ĐỖ XUÂN HIỀN** |

Đã trình bày tại mục Thành viên Ban Điều hành

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Họ và tên** | **:** | **CHU HUY TÚC** |

Đã trình bày tại mục Thành viên Ban Điều hành

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Họ và tên** | **:** | **LÊ NGỌC BẮC** |
| * Số CMND | : | 090645073, cấp ngày 30/04/2014 tại tỉnh Thái Nguyên |
| * Giới tính | : | Nam |
| * Ngày sinh | : | 06/03/1975 |
| * Quốc tịch | : | Việt Nam |
| * Dân tộc | : | Kinh |
| * Địa chỉ thư­ờng trú | : | Tổ 16, Phường Tân Long, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
| * Địa chỉ hiện tại | : | Tổ 16, Phường Tân Long, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
| * Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| * Trình độ chuyên môn | : | Cử nhân kinh tế |
| * Quá trình Công tác |  |  |
| *+ Từ 02/1997 đến 03/1998* | : | *Cán bộ nghiệp vụ, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ 03/1998 đến 12/2001* | : | *Cán bộ nghiệp vụ, Chi nhánh vật tư nông nghiệp Đồng Hỷ - Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ 01/2002 đến 07/2007* | *:* | *Trạm trường, Giám đốc chi nhánh vật tư nông nghiệp Phú Bình - Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ tháng 8/2007 đến 10/2013* | *:* | *Phó phòng Kế hoạch thị trường, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ 11/2013 đến nay* | *:* | *Trưởng phòng Kế hoạch thị trường, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ T5/2014 đến nay* | *:* | *Thành viên HĐQT, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| * Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty | : | *Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch thị trường - Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| * Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | : | Không |
| * Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu | : | 24.000 cổ phần, chiếm 1,6% vốn điều lệ. |
| * Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu | : | Không |
| * Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty | : | Không |
| * Các khoản nợ đối với Công ty | : | Không |
| * Lợi ích liên quan đối với Công ty | : | Không |
| **Họ và tên** | **:** | **NGÔ VĂN MAI** |

Đã trình bày tại mục Thành viên Ban Điều hành

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Họ và tên** | **:** | **NGUYỄN TUYẾN ANH** |

Đã trình bày tại mục Thành viên Ban Điều hành

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng của mình, kịp thời thảo luận để đưa ra phương hướng và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của công ty. HĐQT luôn cập nhật tình hình hoạt động của Công ty thông qua báo cáo của Ban Giám đốc. Chỉ đạo Ban Giám đốc giám sát việc thực hiện mục tiêu đã giao. Thực hiện chức năng quản lý, giám sát, năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp và đã quyết định các nội dung quan trọng như:

* Thực hiện qui trình bổ nhiệm lại cho 11 đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý, bổ nhiệm mới 01 cán bộ lãnh đạo chi nhánh VTNN trực thuộc;

d) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm

## 2. Ban Kiểm soát

***a) Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:***

Bảng số 15: Danh sách thành viên Ban Kiểm soát

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Chức vụ** |
| **1** | Ông Đoàn Đức Đạt | Trưởng Ban kiểm soát |
| **2** | Bà Nguyễn Lệ Quyên | Thành viên Ban kiểm soát |
| **3** | Bà Trương Thị Hằng | Thành viên Ban kiểm soát |

* Lý lịch của thành viên Ban Kiểm soát:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Họ và tên** | **:** | **ĐOÀN ĐỨC ĐẠT** |
| * Số CMND | : | 0907130254, cấp ngày 16/05/2009 tại tỉnh Thái Nguyên |
| * Giới tính | : | Nam |
| * Ngày tháng năm sinh | : | 08/06/1970 |
| * Quốc tịch | : | Việt Nam |
| * Dân tộc | : | Kinh |
| * Địa chỉ thư­ờng trú | : | Tổ 10, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
| * Địa chỉ hiện tại | : | Tổ 10, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
| * Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| * Trình độ chuyên môn | : | Cử nhân kinh tế |
| * Quá trình Công tác |  |  |
| *+ Từ T7/1991 đến T6/1996* | *:* | *Cán bộ nghiệp vụ, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Bắc Thái* |
| *+ Từ 07/1996 đến T12/2003* | *:* | *Cán bộ Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ T01/2004 đến T06/2007* | *:* | *Ủy viên HĐQT kiêm trưởng phòng TCHC, Công ty* |
| *+ Từ T07/2007 đến T3/2009* | *:* | *Ủy viên HĐQT kiêm trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty* |
| + Từ T4/2009 đến T6/2014 | : | *Trưởng Ban Kiểm soát, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| + Từ T7/2014 đến nay | : | *Trưởng Ban Kiểm soát kiêm trưởng Phòng Kiểm tra nội bộ Công ty* |
| * Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu | : | 15.000 cổ phần, chiếm 1,0 % vốn điều lệ. |
| * Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu | : | …… cổ phần, chiếm ……% vốn điều lệ. |
| * Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty | : | Không |
| * Các khoản nợ đối với Công ty | : | Không |
| * Lợi ích liên quan đối với Công ty | : | Không |
| **Họ và tên** | **:** | **NGUYỄN LỆ QUYÊN** |
| * Số CMND | : | 090954326 cấp ngày 02/12/2001 Tại tỉnh Thái Nguyên |
| * Giới tính | : | Nữ |
| * Ngày sinh | : | 05/05/1987 |
| * Quốc tịch | : | Việt Nam |
| * Dân tộc | : | Kinh |
| * Địa chỉ thư­ờng trú | : | Tổ 17, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
| * Địa chỉ hiện tại | : | Tổ 17, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
| * Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| * Trình độ chuyên môn | : | Cử nhân kinh tế |
| * Quá trình Công tác |  |  |
| *+ Từ 12/2009 đến T4/2014* | : | *Cán bộ phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ T5/2014 đến nay* | : | *Thành viên Ban Kiểm soát- Cán bộ Phòng Kế toán tài vụ Công ty* |
| * Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty. | : | *Thành viên Ban Kiểm soát - Cán bộ Phòng Kế toán tài vụ Công ty* |
| * Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | : | Không |
| * Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu | : | 7.500 cổ phần |
| * Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu | : | Không |
| * Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty | : | Không |
| * Các khoản nợ đối với Công ty | : | Không |
| * Lợi ích liên quan đối với Công ty | : | Không |
| **Họ và tên** | **:** | **TRƯƠNG THỊ HẰNG** |
| * Số CMND | : | 091087750 cấp ngày 12/11/2003 tại tỉnh Thái Nguyên |
| * Giới tính | : | Nữ |
| * Ngày sinh | : | 20/07/1986 |
| * Quốc tịch | : | Việt Nam |
| * Dân tộc | : | Kinh |
| * Địa chỉ thư­ờng trú | : | Xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
| * Địa chỉ hiện tại | : | Xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
| * Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| * Trình độ chuyên môn | : | Trung cấp kế toán |
| * Quá trình Công tác |  |  |
| *+ Từ 09/2008 đến 06/2012* | : | *Kế toán viên, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ 07/2012 đến nay* | : | *Phó phòng Kế toán tài vụ, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| *+ Từ T5/2014 đến nay* | : | *Thành viên Ban Kiểm soát, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên* |
| * Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty | : | *Thành viên Ban Kiểm soát, Phó phòng Kế toán tài vụ, Công ty* |
| * Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác | : | Không |
| * Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu | : | 10.000 cổ phần chiếm 0,67% vốn điều lệ |
| * Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu | : | Không |
| * Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty | : | không |
| * Các khoản nợ đối với Công ty | : | Không |
| * Lợi ích liên quan đối với Công ty | : | Không |

***b) Hoạt động của Ban Kiểm soát:***

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ để tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

* Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
* Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
* Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
* Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tình trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

## 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Bảng số 16: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2016

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và Tên** | **Chức vụ** | **Lương, thưởng** | **Thù lao** (HĐQT, BKS) | **Tổng thu nhập** | **Ghi chú** |
| 1 | Đỗ Xuân Hiền | Chủ tịch HĐQT - TGĐ | 204.000.000 | 28.560.000 | 232.560.000 |  |
| 2 | Nguyễn Tuyến Anh | Ủy viên HĐQT - Phó TGĐ | 156.000.000 | 14.280.000 | 170.280.000 |  |
| 3 | Ngô Văn Mai | Ủy viên HĐQT - Phó TGĐ | 156.000.000 | 14.280.000 | 170.280.000 |  |
| 4 | Chu Huy Túc | Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng | 150.000.000 | 21.420.000 | 171.420.000 |  |
| 5 | Lê Ngọc Bắc | Ủy viên HĐQT | 120.000.000 | 14.280.000 | 134.280.000 |  |
| 6 | Đoàn Đức Đạt | Trưởng BKS | 120.000.000 | 14.280.000 | 134.280.000 |  |
| 7 | Trương Thị Hằng | Ủy viên Ban kiểm soát | 60.000.000 | 7.140.000 | 67.140.000 |  |
| 8 | Nguyễn Lệ Quyên | Ủy viên Ban kiểm soát | 43.200.000 | 7.140.000 | 50.340.000 |  |

*(Nguồn: Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên)*

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

# VI. Báo cáo tài chính

## 1. Ý kiến kiểm toán

## 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**   * UBCKNN; * Cổ đông; * Website Công ty; * HĐQT, BKS; * Lưu VT, TCHC. | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  **Đỗ Xuân Hiền** |